



กรมควบคุมโรค

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีเจตนาร่วมกันที่จะ  
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
ในที่ทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการอันใดที่เป็น  
การล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง  
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงาน หรือดำเนินงานร่วมกับกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพ  
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เหล่ากำเนิด ศาสนา ไม่กระทำการอันเป็นการ  
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็น  
การล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคน ของกองโรคจากการประกอบ  
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิด  
การล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน  
กระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคน ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
ในการทำงาน เพื่อไม่ให้มีการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

( นายยงเจือ เหล่าศิริถาวร )

ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม